



ประกาศเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยโครงการวิจัยดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาศักยภาพการผลิต การยกระดับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ นั้น

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงขอประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย แก่คณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่เสนอต้องดำเนินการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังนี้

1. เป็นการดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันตก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

2. มีนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างร่วมดำเนินการในโครงการไม่น้อยกว่า 2 แห่ง

3. เงื่อนไขในการเสนอโครงการวิจัยและแบบฟอร์มโครงการวิจัยที่เสนอ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสามารถ Download แบบฟอร์ม และ รายละเอียดข้อกำหนดโครงการวิจัยฯ ได้ที่ <http://www.thaiwest.su.ac.th>

อนึ่ง เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างจะพิจารณาโครงการวิจัยที่มีข้อเสนอครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และกรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและ แบบฟอร์มตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้เท่านั้น

จึงประกาศเชิญชวนบุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ส่งชุดโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ จากทาง Website <http://www.thaiwest.su.ac.th> ทั้งนี้ โปรดส่งชุดโครงการวิจัยจำนวน 3 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด ให้จัดส่งชุดโครงการวิจัยโดยมีจดหมายนำส่งของสถาบันที่สังกัดไปยังประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันพฤหัสบดี

ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 นับจากวันที่ส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยและจดหมาย
นำส่งทางอีเมล thaiwest.su@gmail.comภายในวันที่พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 เท่านั้น
(กรุณาโทรศัพท์แจ้งเครือข่ายฯเพื่อยืนยันการส่งไฟล์ทางอีเมล) ทั้งนี้จะไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่ส่งถึง
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างหลังกำหนดเวลาดังกล่าว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์
เบอร์ 098-5467893 / 034-254066 Line ID = SURDISU (เวลาราชการ) โทรสาร 034-255808

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. 2560



(ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง